



ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๑

**ล้มศปก.ประเมิน15วัน**  
**คลายให้อีก**  
**เต็มปี-บาร์**

ที่เนฮทูเนเฝพบแทกกถ  
เข็กสุวรรณภูนิราบรีน  
จว.ได้ระบาคน้อยลง!  
คณ.เวปีปลอกภัยแล้ว  
ฉึก'ไฟเซอร์'เข้าไอซียู

เลชชฯ สมช.ถกภาคเอกชนพร้อมแก้ปัญหที่อาจ  
เป็นอุปสรรคต่อการเปิดประเทศ ★ มีต่อหน้า 10





ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

**ลุ้น สปก.ประเมิน ☆ ต่อจากหน้า 1**

รวมถึงการดื่มเหล้าได้ในร้านอาหารในจังหวัดนำร่อง โดยเฉพาะใน กทม. ทั้งนี้ให้แค่ 8 ทุ่ม แต่ขอ 15 วัน ประเมินอีกรอบ แคมป์หากสถานการณ์เรียบร้อยดีจะผ่อนคลายเพิ่ม ขณะที่โควิดใน 4 เขต.แนวโน้มดี พร้อมปรับสูตรวัคซีนเป็นฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ขณะที่ สธ.เตรียมขอ ครม.สั่งซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด ขณะที่พบอีก 2 รายเตียงหลังฉีดวัคซีน คนแรกเป็นชายเข้าฉีดสูตรไขว้เข็มแรกแล้วร่างกาย ชักชายไว้เรียวยแรงอีกรายเป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี ป่วย หลังฉีดไฟเซอร์ พบลมเลือดออกชั่วคราว 2 ชั่วโมง ต่อ รพ.เด็ก รักษาจนอาการเริ่มกระเตื้อง

ไทยได้รับการตอบรับอย่างดีหลังเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว มาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา โดยมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติทยอยเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ยังพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในไทยกว่า 7 พันคน และผู้ป่วยตาย ต่อเนื่อง 78 ศพ

**★ นายกฯ ปลื้ม นทท.ตอบรับเปิด ปท.**

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่สกอตแลนด์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ที่อยู่ ระหว่างปฏิบัติการกิจกรรมประชุมรัฐสภาที่ครอบงำ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ(COP26) กล่าวถึงวันแรกการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ว่าฝากไปถึงคนไทย และขอบคุณชาวต่างประเทศด้วย ได้เข้ามาข้ามเยอะ พอสมควรหลาย 10 เท่าวัน ต้องขอบคุณ เขาก็ยินดี กับการต้อนรับ และคนได้จัดการอำนวยความสะดวก รวดเร็วขึ้น กระทรวงคมนาคมรายงานขั้นตอนต่างๆ อย่างเวลาที่กะไว้ 30 นาที เเกินไป 15 นาที คิดว่า จะต้องดีขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคนไทยทุกคนต้องเป็น เจ้าบ้านที่ดีรับแขกให้ดี และตัวเองต้องระวัง ไม่อย่างนั้น จะหยุดอีก อันนี้เป็นสิ่งที่นายกฯ คุมไม่ได้ ทุกคนต้อง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เดินทางมาประเทศไทย ได้ การท่องเที่ยวจะเป็นตัวขึ้นมาได้ เศรษฐกิจดีขึ้น คำชาย บริการ ห้องเที่ยวดีตลอดห่วงโซ่ ไม่ใช่ให้ เฉพาะคนรวย วัตถุประสงค์มาจากไหน โรงแรม อาหาร เครื่องดื่มมาจากไหน เจ้าหน้าที่บริการ บริการเท่าไร ผลิตส่ง แท็กซี่ นี้เรียกว่าเป็นก้อน

**★ แก้วรธับส่ง นทท.ไม่พอ**

ด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้ติดตามความ เรียบร้อยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว วันที่ 1 พ.ย. จาก 83 ประเทศ/พื้นที่ เข้าประเทศไทย โดยไม่ต้อง กักตัว ภาพรวมนายกฯ พอใจกับการให้บริการคัดกรอง อำนาจความสะดวกให้ผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยาน ต่างๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว นายกฯ ได้รับความประเด็น ปัญหาการฉ้อโกงรับนักท่องเที่ยวระหว่างท่าอากาศยาน

ในพื้นที่กรุงเทพฯ กับโรงแรม AQ และโรงแรม SHA+ ที่ต้องมารับนักท่องเที่ยวไปตรวจ RT-PCR ณ โรงแรมที่พักก่อนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวยังพื้นที่อื่น ได้กรณีมีผลเป็นลบ จึงเกิดปัญหานักท่องเที่ยว ต้องรอนาน นายกฯ จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขโดยเร็ว และกำชับการอำนวยความสะดวก ให้นักท่องเที่ยวยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการการคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสากล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนต้องปลอดภัยด้วย

**★ ปรับสูตร 4 เขต.ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม**

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่มดีขึ้นมาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อทรงตัว และมีแนวโน้ม ค่อยๆ ลดลง ขณะเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่สมัครใจ มาฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้ขณะนี้ฉีดวัคซีนได้ประมาณ ร้อยละ 80 สำหรับการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ นั้น เมื่อ วันที่ 1 พ.ย.ที่ประชุม สบค. ชุดเล็กเห็นชอบปรับสูตร วัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ใหม่ ใช้เป็นวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง 2 เข็ม เพื่อรับมือกับเชื้อ โควิดสายพันธุ์เฉพาะที่กำลังระบาดอยู่ในชายแดน ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งที่ประชุม ยังมติเห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดขอบแนวชายแดน ที่มีการฉีดวัคซีนน้อย รวมถึงพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด ที่บางจังหวัดฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ร้อยละ 70 จะ ทำให้ทันภายในเดือน พ.ย.นี้ อีกทั้งยังเห็นชอบ ฉีดวัคซีนให้แรงงานข้ามชาติในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอ ในแต่ละจังหวัด โดยจะประกาศให้ผู้ประกอบการนำ แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในความดูแลไปปรับวัคซีน

**★ ชี้ Thailand Pass ท้าระบบเร็วขึ้น**

ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร.ภายใต้ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และติดตามความพร้อมของจุดบริการ Thailand Pass มีนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ โดยนาย อนุชา กล่าว ว่า ระบบ Thailand Pass เป็นระบบ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่าน มาประเทศไทยใช้ระบบ COE แต่มีความยุ่งยาก เรื่องการเตรียมเอกสาร ปีที่ผ่านมามีจำนวนเอกสาร แจ้งเข้าประเทศกว่า 4 แสนฉบับ และพบปัญหาการ ดำเนินการล่าช้า การนำระบบ Thailand Pass มาช่วยจะทำให้การดำเนินการรวดเร็ว สะดวก และ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า ประเทศไทย หลังเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.มีการ ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 ราย และได้รับการอนุมัติ ตามระบบแล้วกว่า 4,000 ราย

**★ “อนุทิน” โวเปิดประเทศราบรื่น**

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผย ภายหลังจากรับมือหน้ากาอนามัย N95 จำนวน 8 แสนชิ้น จากบริษัท ชิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ว่า ภาพรวมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว วันที่ 1 พ.ย. เป็นไปได้ด้วยดี ถือว่าน่าพอใจ ทั้งขั้นตอนการตรวจ คนเข้าเมืองและขั้นตอนการควบคุมโรค ผู้โดยสาร ทุกคนจะตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงแรม ที่พัก วันไหนหากผลเป็นลบก็สามารถเดินทางในประเทศได้ และขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการคัดกรองก่อนเดินทาง ได้แก่ การตรวจหาเชื้อด้วยระบบ RT-PCR ก่อน ขึ้นเครื่องอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และวัคซีนพาสปอร์ต ยืนยันการรับวัคซีนครบโดส คัดกรองได้ระดับหนึ่ง อย่างไว้ก็ตาม ได้กำชับ ให้กรมควบคุมโรคพิจารณา ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้มาใช้บริการให้มากที่สุด ส่วนกระทรวงสาธารณสุข จะรับผิดชอบการดูแลรักษา โดยวันที่ 3 พ.ย.จะเสนอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติการสั่งซื้อยา โมลนูพิราเวียร์ จำนวน 5 หมื่นคอร์สรวม 2 ล้านเม็ด เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

**★ ฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว**

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนนั้น กระทรวงสาธารณสุขยืนยันที่จะฉีดวัคซีนให้กับทุก คนที่พำนักในไทย รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย โดย นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานและประสาน ขอรับวัคซีนให้กับแรงงานให้ถูกต้อง แต่หากเป็น แรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย เบื้องต้น คงให้ฉีดวัคซีนก่อน จากนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป ยืนยันว่าเรามีวัคซีนอย่างเพียงพอ และการ ที่เราฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปให้คนในประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์โควิดขณะนี้ค่อนข้างดีขึ้น แต่ยังมีจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งไม่ยากให้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ แต่ขอให้องค์กรที่รักษาพยาบาลระบบ สาธารณสุขเรารองรับได้ ทั้งการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

**★ สั่งแก้ปัญหาหลังถกเอกชน**

ที่สภากาชาด มณฑลแห่งชาติ (สมช.) พล.อ. สุพจน์ มาลาณียม เลขานุ สมช. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สปก. สบค.) ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมร่วม กับภาคเอกชน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ เปิดประเทศและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน นโยบายเปิดประเทศ โดยมีภาคเอกชนและตัวแทน หน่วยงานรัฐเข้าร่วม อาทิ สมาคมกักตาดคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีก ว่าปัญหาที่พบเมื่อวันที่ 1 พ.ย.เป็น ขั้นตอนที่เล็กน้อยคือปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามา





ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๐ ต่อหน้า ๑

อะไรที่ขาดวันนี้ได้สิ่งการเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังพบกลุ่มบุคคลเปิดเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ของทางราชการ เราจะแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเข้าไปตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย ขณะเดียวกันภาครัฐจะพยายามสร้างเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารหลักของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นทางการ

**★ เร่งทำความเข้าใจมาตรฐาน SHA**  
พล.อ.สุพลจน์กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องหนึ่งคือการผ่อนคลายมาตรการ ที่ร้านอาหารต่างๆต้องการทราบถึงมาตรฐานที่ทาง กทม.กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดกำหนด วันนี้แก้ไขด้วยการจัดทีมเชิงรุกไปสร้างความเข้าใจให้ร้านอาหารและสถานประกอบการทั่วไปที่ยังไม่มีมาตรฐานสาธารณสุขหรือ SHA ให้ได้รับมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงที่มีมาตรฐาน SHA อยู่แล้ว ให้สร้างมาตรฐานให้เป็น SHA พัดตั้งทีมงานในร้านจะต้องฉีดวัคซีน โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสูงสุดไปเร่งกำหนดเข้มมาตรฐานเพื่อกำหนดให้ชัดเจนเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอยอมรับว่าการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ในพื้นที่ กทม. ยังน้อย เราจะเร่งพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป ส่วนร้านอาหารที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะเข้าไปแนะนำการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานต่อไป

**★ ย้ำยังให้ดื่มแค่ 3 ทุ่ม**  
ส่วนการอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00 น. ใน กทม. นั้น พล.อ.สุพลจน์กล่าวว่า ต้องหัวใจจริง แลอย่างจะยังมีความไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดจะต้องเข้าไปขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำให้ได้ เพราะถ้าทำไม่ได้แล้วเรากวนคุ่มไม่ได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายเช่นเดิมอีก จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เอ่ละม่อมถ้อย ถ้อย ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจพบครั้งแรกจะต้องเตือนก่อนในเบื้องต้น และถ้ายังไม่เชื่อฟังต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการ

**★ ขอเวลา 15 วันอาจมีข่าวดี**  
พล.อ.สุพลจน์กล่าวอีกว่า เป้าหมายการเปิดประเทศ สปก.สพค.ดูในสองประเด็นคือ ส่วนของประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้ดีแค่ไหนและส่วนที่เป็นกิจการหรือกิจกรรมต้องใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของโควิดฟรีเซตตั้ง สถานที่ทุกอย่างต้องพร้อม พนักงานต้องได้รับวัคซีน เพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ ปกติ สปก.สพค.จะประเมินสถานการณ์ทุก 2 วัน แต่ในภาพใหญ่เรากำหนดระยะเวลา 15 วัน ในการประเมินเพื่อพิจารณาว่าหลังเปิดในลักษณะนี้แล้วแต่ละด้านเป็นอย่างไร ทีมของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยจะช่วยกันพิจารณา ถ้าเป็นไปได้

ด้วยดีได้รับความร่วมมืออย่างดี มาตรการต่างๆจะค่อยๆผ่อนคลายลงตามระยะไปเรื่อยๆ วันนี้พูดได้ว่าภายใน 15 วัน ถ้ามาตรการต่างๆได้รับการสนองและร่วมมือเป็นอย่างดีอาจมีข่าวดีว่ามาตรการที่หลายคนอยากให้อ่อนคลายจะได้รับการตอบสนอง ยกเว้นฉบับบาร์ยังไม่เปิด โดยเราใช้หลักเกณฑ์หลายปัจจัยในการพิจารณา ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ติดเชื้อ และขีดความสามารถด้านสาธารณสุขทั้งหมด ขณะนี้ทำได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

**★ ลาดปีหน้า นทท.มา 10 ล้านคน**  
ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมประชุม สปก.สพค.ว่า การเปิดประเทศ ปีนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เดือน ม.ค.-ก.ย. มีประมาณ 8.5 หมื่นคน แต่เมื่อเปิดประเทศแล้ว มีการประเมินว่าเดือน พ.ย.จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 9 แสนคน และเดือน ธ.ค. อีกประมาณ 8 แสนคน ก็จะ เป็น 6 แสนคน คนว่าเป็นจำนวนมาก และถ้าประสบความสำเร็จแล้ว คิดว่าปีหน้าเราจะได้หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ล้านคน ระบบห่วงโซ่ของภาคบริการ จะเห็นการฟื้นตัวได้อย่างเร็ว และต้องทราบว่าตอนนี้ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทย ส่วนใหญ่มาใช้เวลาว่างจะมาได้ต้องมีกรวางแผนล่วงหน้า นักท่องเที่ยวหนึ่งคนใช้จ่ายในประเทศเราเฉลี่ยประมาณ 6 หมื่นบาท และต่อไปอาจเพิ่มเป็น 7 หมื่น ถึง 1 แสนบาท จะทำให้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพสูง

**★ ไม่พบชายเถื่อนหลัง 3 ทุ่ม**  
ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบ.ช.น. เปิดเผยมติการกวดขันจับกุมจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาสามทุ่มตามที่ กทม.กำหนดว่า ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีร้านอาหาร หรือร้านจำหน่ายสุรากระทำผิดกฎหมายทั้งสองกรณี ทั้งนี้มีผู้ประกอบการและร้านอาหารหลายร้านที่ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานเขตได้เข้าไปแนะนำและตักเตือนทุกร้านแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่กระทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องจะนำตัวร้านค้าต่างๆในช่วงแรก เป็นการแนะนำตักเตือนไปอีกประมาณ 2-3 วัน หากยังพบว่าตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องดำเนินการทางกฎหมายทันที หากประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านต่างๆพบเห็นว่ามี การฝ่าฝืนกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดี หากมีการกระทำความผิดจริง





ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑๐

คืน สปก.ประเมิน ☆ ต่อจากหน้า 10

★ ผปก.แห่ขอมาตรฐาน SHA

ส่วนที่สาธิตว่ากรม กทม. พด.ต.ท.โสมภ พิศุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ กทม.เป็นประธาน การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ครั้งที่ 56/2564 โดยที่ประชุมรายงาน ถึงสถานการณ์ ภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ต่ำกว่า 1,000 คนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 วัน และ จากนโยบายการเปิดประเทศ เปิดรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. กทม.ร่วมกับทหาร ตำรวจ และกอง รมม.จัดชุดตรวจสถานประกอบการ 657 แห่ง ทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญ ต่อการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตาม มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration :SHA) พบสถานประกอบการ 36 แห่ง ไม่มีมาตรฐาน SHA 1 ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ สำหรับสถาน ประกอบการในกทม. ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน SHA จนถึงวันที่ 2 พ.ย. เวลา 16.00 น. มีทั้งหมด 3,414 แห่ง แบ่งเป็น กัดตาคาร/ร้านอาหาร 1,356 แห่ง โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 664 แห่ง นักขนานการ และสถานที่ท่องเที่ยว 51 แห่ง ย่านพาหนะ 352 แห่ง บริษัทห้างที่ค้า 451 แห่ง สุขภาพและความงาม 190 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 88 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัด ประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 70 แห่ง ร้านค้า ของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 183 แห่ง

★ ไทยติดเชื้อใหม่ลดแต่ตายเพิ่ม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ สปค. แถลง ณ วันที่ 2 พ.ย.ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,574 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,049 คน มาจากเรือนจำ 515 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง ประเทศ 10 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,279 คน อยู่ระหว่าง รักษา 984,444 คน อาการหนัก 2,219 คน ใส่ท่อ ช่วยหายใจ 473 คน เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 78 คน เป็นชาย 47 คน หญิง 31 คน เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 56 คน มีโรคเรื้อรัง 13 คน พบผู้เสียชีวิต มากสุดอยู่ใน กทม. ๒ คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ยืนยันทันที 2563 จำนวน 1,927,783 คน มี ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,809,981 คน มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 19,338 คน สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด วันที่ 1 พ.ย. ได้แก่ กทม. 789 คน ปัตตานี 631 คน นครศรีธรรมราช 407 คน สงขลา 401 คน

ตรัง 298 คน เชียงใหม่ 271 คน ชลบุรี 264 คน นราธิวาส 211 คน พัทลุง 200 คน และสมุทรปราการ 187 คน และมี 2 จังหวัดคืออำนาจเจริญและนครพนม ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่สอง ส่วนยอดผู้ได้รับ วัคซีนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. มีการฉีด วัคซีนเพิ่มเติม 815,839 โดส รวมยอดฉีดวัคซีน สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 76,226,116 โดส

★ 3 เขต.แนวใหม่เริ่มดี

ส่วนสถานการณ์โควิด วันที่ 2 พ.ย. น่าสนใจ เมื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ผู้ติดเชื้อลดลง ทั้ง จ.นราธิวาส จ.สงขลา รวมถึง ยะลา รายงาน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 พ.ย. มี 185 คน ต่ำสุด ในรอบเดือน แต่ผู้เสียชีวิตรายวันยังสูงถึง 7 คน เป็นหญิงวัย 60, 77 ปี อ.เมือง หญิง 60, 78, 82 ปี และชาย 77, 80 ปี อยู่ อ.เบตง ต่อมานายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมกับ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก นายยะสะดี ะหะยี นายกเทศบาลตำบลท่าศาลา และนายยะซาคี สาและ นายกเทศมนตรีตำบลนุดี อ.เมืองยะลาหารือกำหนดมาตรการลดการเคลื่อน ย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร ในพื้นที่ระหว่างกัน หลังพบผู้ติดเชื้อสูงมาตลอด โดย จ.น.เทศบาล ได้นำท่อซิเมนต์ไปปิดกั้นการเข้า-ออก ตามซอย รอยต่อ มีจุดตรวจสีเขียว 16 จุด และสีแดง 23 จุด เช่นเดียวกับ จ.นครศรีธรรมราช ที่สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มส่อแววดี วันที่ 2 พ.ย. มีรายงานพบผู้ป่วย 198 คน ลดลงจากวันวาน คลัสเตอร์สำคัญในจังหวัดได้แก่ งานศพ หมู่ 3 ต. นาหมอนบุรี 18 คน, โรงงานชาที่เทรินสยามพาราวูด อ.ทุ่งสง ๒ คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ศพ เป็นชาย 2 คน อายุ 78 และ 84 ปี หญิง 1 คน อายุ 81 ปี

★ รพ.ท่าลี่แจ้งผล ATK ผิดพลาด

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นพ.ชัยยา ปานันท์ ผอ.รพ.ท่าลี่ จ.เลย ถึงกรณี ชาวบ้าน ค.หนองผือ อ.ท่าลี่ ร้องเรียนผ่านสื่อว่า ได้รับความเดือดร้อนมากหลัง รพ.ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผิดพลาด จำนวน 9 คน จนต้องถูก กักตัวร่วมกับผู้ป่วยโควิด ระหว่างวันที่ 11-18 ต.ค. ทำให้เสียโอกาสทำมาหากินว่าที่ผ่านมามีการระบาด ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ท่าลี่ จึงมีการตรวจ ชาวบ้านในชุมชนจำนวน 399 คน ด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อวันที่ 10 ต.ค.พบผลบวก 18 คน ถือว่าเยอะมาก จึงอยากให้มาตรวจที่โรงพยาบาลทั้ง 18 คน มีห้อง ให้อยู่แยกกันอยู่ จำนวน 10 ห้อง และมีผู้ครอบครัว หนึ่งให้อยู่ด้วยกัน จะให้คนไขกลับบ้านกลัวไม่ ปลอดภัยและคนในชุมชนยอมหรือเปล่าจึงให้นอน โรงพยาบาล ช่วงระหว่างรอผลค่อนข้างช้า ปรากฏว่า ผล 18 คน ไม่พบเชื้อ 2 คน จึงให้กลับบ้านและ

เฝ้าติดตามตลอดและให้มาตรวจ ส่วนวันที่ 11 ต.ค. มีตรวจชาวบ้าน 546 คน ผล ATK 11 คน เข้าข่าย จึงให้มานอนที่โรงพยาบาล และวันรุ่งขึ้นตรวจซ้ำ อีกรอบ พบว่ามีการติดเชื้อ 7 คน ไม่ติดเชื้อ 4 คน รวม 2 วันที่ตรวจไม่พบเชื้อ 6 คน เท่านั้น และมีการตรวจซ้ำอีกจนแน่ใจแล้วว่าไม่เชื้อ จึงให้กลับบ้าน และไปกักตัวดูอาการอีก 14 วัน โดยมี จ.น.ท. คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ รพ.เพื่อดูอาการ ทาง รพ. ได้ดูแลอย่างดี

★ พบคลัสเตอร์เด็กกระจาย

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ เป็นกลุ่มก้อน ที่น่าห่วงคือ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุด นพ. อภิชาติ ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าคลัสเตอร์ห้างโกลบอลฮ้าส์ จากการตรวจ กลุ่มพนักงานรอบ 2 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 คน ทำให้ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยคลัสเตอร์นี้รวม 222 คน อย่างไรก็ตามคลัสเตอร์มีปัจจัยอื่นร่วมคือตลาดแล้ว หลังพบมีกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่กว่า 500 คน แต่ทั้งหมด ผ่านการสอบสวนโรค นำเข้าสู่ระบบการกักกันตัว และอยู่ในการเฝ้าระวัง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการ พบคลัสเตอร์กลุ่มเด็กๆ แต่กระจายไปทั่วหลายอำเภอ

★ สบเมย โผล่พบหวัด 3 คลัสเตอร์

ขณะที่นายสยาม เรืองสุกใส ผอ.โรงเรียน ส่องแหวิทยฯ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หลังเปิดเรียนแบบออนไซต์ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ ผ่านมา แต่ในช่วงเย็นได้รับการประสานจาก รพ. สบเมยว่าพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น คลัสเตอร์ใหญ่ในชุมชนใกล้เคียง มียอดผู้ติดเชื้อถึง 101 คน พบมากที่สุดวัน อ.สบเมย ถึง 82 คน แบ่ง เป็น 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ด.กองก้อย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บ้านหัววอก 34 คน ด.แม่สวด 20 คน เชื่อมต่อจากคลัสเตอร์บ้านสบโขง เขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ ด.แม่สามแลบ 28 คน ทาง รพ.ขอจัดตั้งสถานที่กักตัว (Community Isolate) ที่โรงเรียนส่องแหวิทยฯ ให้ผู้ติดเชื้อแต่ อาการไม่รุนแรงในพื้นที่ ด.แม่สวด ดังนั้นในวันที่ 2 พ.ย.ทางโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้หอประชุม โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัว เพราะควบคุมการเข้าออก คุมความปลอดภัยได้และเป็นสัดส่วนชัดเจน ไม่ ประปนกับนักเรียนประจำพักนอน ส่วนการเรียนการสอน จัดเป็น 2 ส่วน คือเด็กนักเรียนพักนอนจำนวน 364 คน เรียนออนไลน์ปกติ ส่วนนักเรียนไปกลับ เรียนแบบออน แชนด์และออน ดีมานด์ นอกจากนี้ จัดให้บริเวณอาคารอเนกประสงค์ คอย ด.แม่สามแลบ เป็นที่รองรับผู้ป่วย โดยตลอดวันหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ สามแลบ เข้ามาประกอบเตียงรองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 40 เตียง





ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑๐

**★ หนูนมรโรคเตียงหลังฉีดซิโนแวค**  
 วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงหลังฉีดวัคซีนถึง 2 ราย คนแรกเป็นหนูนมสุขโขทัย ชื่อนายบุญยงค์ มุลศรีวัย 47 ปี อาชีพรับจ้างขับรถไถ อยู่ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เปิดเผยว่าเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวคเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดตลิ่งชัน จัดฉีดโดยบุคลากร รพ.สต.ตลิ่งชัน แต่หลังจากกลับบ้านไม่ถึงชั่วโมง ร่างกายซิกซ่าย เริ่มขาไม่มีแรงที่แรกคิดว่าไม่กี่วันน่าจะหายแต่อาการกลับรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถเดินได้ นอกจากนี้ยังมีตุ่มคันขึ้นเต็มตัว ไปพบแพทย์ให้เพียงยาแก้ปวด ยากล้ามเนื้อ และยาทาแก้คัน จนถึงวันนี้อาการก็ไม่ได้ขึ้น จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด้วย

**★ เด็กหญิงป่วยหลังได้ไฟเซอร์**  
 รายต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายพิพัฒพงศ์ ดันพามิช อายุ 50 ปี พ่อของ ค.ณ.อ. (นามสมมติ) อายุ 12 ปี ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ว่า พาลูกสาวไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนศาลาวิมาน้ำ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม แต่หลังจากฉีดได้ 5 วัน ลูกมีอาการไอแห้งๆ วันที่ 25 ต.ค. มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เล็บมือและปากเขียว จึงรีบพาลูกไปหาหมอที่คลินิก ก่อนส่งต่อที่ รพ.ราชบุรี ในเย็นวันเดียวกันเพราะอาการไม่ดีขึ้นและเมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันที่ 26 ต.ค. ทาง รพ.แจ้งว่า ลูกอาการไม่ดีขึ้นและส่งต่อมารักษาที่ รพ.เด็ก ในกทม. เพราะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ต่อมา รพ.เด็กแจ้งว่ามีลิ้มเลือดอุดตันหัวใจ 2 ขั้ว ทำให้หัวใจบวมและมีเลือดไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด จึงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูเป็นเวลา 6 วัน กระทั่งวันนี้ลูกย้ายออกจากห้องไอซียู มาอยู่ห้องแผนกหัวใจ โดยรวมอาการดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด คุณหมอแจ้งว่าเคสแบบนี้ยังไม่เคยเจอมาก่อน ถือว่าเป็นเคสศึกษาที่ผ่านมาจากโรงเรียนและทาง รพ.ราชบุรีได้เข้ามาช่วยประสานงานติดต่อเดินเรื่องให้ทุกอย่าง รวมถึง รพ.เจ็ดเสมียน ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจาก สปสช. ภายในวันศุกร์นี้

**★ สถาบันสุขภาพเด็กฯแจ้งอาการ**  
 เย็นวันเดียวกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ ได้ออกมาชี้แจงกรณี ค.ณ.วัย 12 ปี ดังกล่าวว่ารับผู้ป่วยเข้ามารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ (PICU) วันที่ 26-31 ต.ค.2564 จากการตรวจร่างกาย พบว่าเด็กตัวเล็กและเตี้ยกว่าเกณฑ์มาก นอกจากนี้ มีอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะขาดออกซิเจน เรื่องความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายอาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่และมีพังผืดในปอดได้ จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงพบว่า การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดี ไม่มีสิ่งผิดปกติถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และพบการอุดตันของหลอดเลือดแดงปอด จึงตรวจหัวใจเพิ่มเติมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลิ้มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดและพบว่าถุงลมในปอดขยายได้ไม่เต็มที่ และบางบริเวณมีปอดแฟบ ได้รักษาโดยการให้ยาละลายลิ้มเลือด คูเลททางเดินหายใจ ขณะนี้สามารถถอดท่อทางเดินหายใจและเปลี่ยนมาให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงได้ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจอีกครั้งในวันที่ 29 ต.ค. พบว่าลิ้มเลือดที่อุดตันมีขนาดเล็กลง เลือดไหลเวียนไปสู่ปอดได้ดีขึ้น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดี เมื่ออาการดีขึ้น ได้ย้ายผู้ป่วยเข้าดูแลในหอผู้ป่วยเด็กเฉพาะโรคในวันที่ 1 พ.ย. ผู้ป่วยนอนหลับได้ดี สามารถรับประทานอาหารได้ ทีมกุมารแพทย์หลากหลายสาขาของสถาบัน ทั้งด้านโรคหัวใจ โรคปอด โลหิตวิทยา โรคภูมิคุ้มกัน ร่วมกันดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะลิ้มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอด

**★ ไม่พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ**  
 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าอาการของผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทางทีมแพทย์ของสถาบันจะให้การดูแลรักษาต่อเนื่องต่อไป ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่ากระทรวงได้รับรายงานแล้ว และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

**★ ญี่ปุ่นลดกักตัวนักท่องเที่ยว**  
 วันเดียวกัน นายอิริคาซุมัตสึ โนะ เลขานุการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นพิจารณาปรับลดระยะเวลาการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าธุรกิจ จาก 10 วัน เหลือ 8 วัน พร้อมขยายการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ จากวันละ 3,500 คนเพิ่มเป็นวันละ 5,000 คน คาดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ส่วนที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ พนักงานรัฐประมาณ 9,000 คนถูกสั่งพักงานชั่วคราว หลังมาตรการต้องฉีดวัคซีนถึงจะอนุญาตให้ทำงาน เริ่มมีผลบังคับใช้และต่อมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 2,300 นายหยุดงานประท้วง มีหน่วยดับเพลิง 18 หน่วยจากทั้งหมด 350 หน่วย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากขาดคน ส่วนทางการจีน สั่งเจ้าหน้าที่ปิดล้อมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ตรวจหาเชื้อผู้ให้บริการกว่า 34,000 คน ก่อนพาขึ้นรถโดยสารไปส่งตามบ้าน พร้อมสั่งให้กักตัว 2 วัน หลังพบว่ามีหญิง 1 คนเข้าใช้บริการสวนสนุกเมื่อ 8 วันก่อน มีผลตรวจเชื่อเป็นบวก



ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **เช็กให้พร้อม** นายอนุช นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปดูการเตรียมความพร้อมของจุดบริการ Thailand Pass ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.





ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗

## “วิษณุ” ชู ร.ร.บดินทรเดชา ต้นแบบนำร่องเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ว่า ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เตรียมความพร้อมทั้งครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ผู้ปกครองและนักเรียนก็ให้ความร่วมมือสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบนำร่องให้กับโรงเรียนอื่นๆ

หลากหลายทั้ง On-Site หรือ Online หรือผสมผสาน โดยจัดนักเรียนห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน หรือเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน สามารถเปิดเรียนได้เต็มรูปแบบ แต่หากโรงเรียนใดมีนักเรียนในห้องเกิน 25 คน อาจสลับวันเรียนหรือสลับชั้นเรียนได้ ระยะเริ่มแรกต้องให้โอกาสผู้ปกครองและเด็ก ถ้าหากเปิดเรียนแล้วผู้ปกครองและเด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยก็สามารถเรียนที่บ้านได้เช่นเดิมสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม มีข้อกำหนดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม ถึงร้อยละ 85 จึงสามารถเปิดเรียน On-Site ได้ ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งทยอยขอเปิด On-Site อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอนุมัติขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละพื้นที่ และสิ่งที่จะเผชิญเหตุในอนาคตด้วย หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ผู้คิดเชื้อลดลง ก็สามารถเปิดเรียน On-Site ได้ตามแผน.

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดเรียน On-Site วันที่ 1 พ.ย. ได้ 11,015 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้



ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒

# ฉีดวัคซีนรับเปิดเรียน-เปิดประเทศสู้โควิด-19



**พื้นที่ท่องเที่ยว** รมว.ภาคที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างคึกคัก ทหารรัฐบางประกาศเปิดประเทศคืนรับผู้เดินทางจาก ๘๖ ประเทศที่ผ่านการฉีดวัคซีนและตรวจโควิด-19 สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่หยุดชะงักไปจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่มีมาตรการคัดกรองอย่างเต็มที่ ควบคุมป้องกันการอ่านขบวนการและตรวจหาผู้ติดเชื้อ



**เซฟเพิ่มเติม** กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากจีน สวมชุดป้องกันการติดเชื้อหรือพีพีอี ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง



**ฉีดไฟเซอร์** โรงพยาบาลเด็กวัดศรีวิชัยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี และประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีนในแคว้นแล้ว 2 เข็ม ที่โรงแรมทรีไปเลอ ดอนเมือง



**สร้างภูมิคุ้มกัน** นักร้อง ว.ว.อุษณวดีศักดิ์ชนะ ต.ธรรมมาบุญ อมือง จ.ชัยนาท ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กเป็นภูมิคุ้มกันโควิด-19 รับเปิดเทอม โดยมี อ.กฤษี พันแสน ผอ.ว.ร.คอยให้กำลังใจ



**กลัวเข็ม** ว.ร.สาธิตศิลปากร นครปฐม นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยทีมแพทย์จาก รร.นครปฐม มีนักเรียนหญิงบางรายร้องไห้กลัวเข็มจนครูต้องเข้าไปปลอบที่ รร.นครปฐม



**ช่วยเหลือ** นางสุภากร ศรีหาสมวงศ์ ผอ.เขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มคนและครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ชุมชนหลังวัดลาดพร้าว ตำบลลาดพร้าว



**มอบเงิน** น.พ.ระชน นิ่งสานที่ ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี มอบเงินเยียวยา 4 แสนบาท ให้กับมารดาของ นายประสงค์ บุญเขียน จ.นครปฐม ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑



**ตั้งใจฉีด** ชาวบ้านบางบัวทองระยอง จ.ระยอง ทรา ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ที่ทางการให้บริการ



**รับเปิดเทอม** โรงพยาบาลคลองหลวง และสำนักงานสาธารณสุขของหลวง จ.ปทุมธานี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แม่ค้านักเรียนรับเปิดเทอม



**เร่งฉีด** ทีมแพทย์ รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี ฉีดวัคซีนให้เด็กเรียนพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อรับการเปิดเทอมที่ มรภ.เทพสตรี อ.อมือง จ.ลพบุรี



# เตลิวีลส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ขึ้นชมไทย  
บริหารจัดการโควิดด้วยดี  
บิกตู้อ้อยการรดตกผลออกดำน้ข้า  
หมอ-ส.ส.จวกผู้ว่าฯกทม.ไม่เข้าใจบีเม

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงขึ้นชมไทยบริหารจัดการโควิดด้วยดี “บิกตู” วอนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
พอใจภาพรวมเปิดประเทศวันแรกรวดเร็ว สิ่งกีดขวางการรับส่งโรงแรมไม่พอ ย้ายย้ายการรดตกจน  
ลือกดำน้ข้า “อุนุชา” สุยเช็กระบบไทยแลนด์พาส การันตีข้อมูลปลอดภัย-เซฟตี้เชื่อมมาตรฐาน  
ยุโรป ส่วน ผอ.สุวรรณภูมิยันเปิดประเทศ 2 วันเจียบร้อยดี “ทอมเว้าต” ชัด ♦อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

“อควิน” ซึ่งชื่อให้คนเทเบียร์ใส่ถุงถักเวลา 3 ทุ่ม แน่จะเปิดขวดเต็มเวลา-เร่งฉีดวัคซีนดีกว่า “เท่าพิภพ” ออกโรงจวกซ้ำ ไม่เข้าใจชีวิตคนกลางคืน ล้มเหลวตั้งแต่แรก หนูนชยชยเวลาเปิดร้านถึง 5 ทุ่ม เลิกให้ธุรกิจกลางคืนเป็นแพะรับบาป ขณะที่ผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มกลับมาสูงขึ้น นพ.แท้จริงเตือนเมาเสียโรคร-เสียชีวิต

### ◆ ผ่าคนไทยเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเปิดประเทศจากกลาโหม สหราชอาณาจักร ว่า ขอฝากถึงคนไทยและขอบคุณชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากว่าหลาย 10 เท่าขึ้น โดยมีการอำนวยความสะดวกเร็วขึ้น กระทรวงคมนาคมได้รายงานว่าขั้นตอนในสนามบินจากเดิมประมาณการไว้ 30 นาที ก็ลดเวลาเร็วขึ้น 15 นาที จะต้องให้ดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี และต้องระวัง ไม่เช่นนั้นก็จะหยุดถือคาวานกันอีก นี่เป็นสิ่งที่นายกฯคุมไม่ได้ การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวขึ้นได้ เศรษฐกิจจะดีขึ้น ค่าขาย บริการท่องเที่ยวดีไปหมดตลอดทั้งห่วงโซ่ ซึ่งไม่ใช่แค่ดำเนินการให้เฉพาะคนรวยเท่านั้น ทุกคนได้เท่าเทียมกันหมด โรงแรมนำวัตถุดิบอาหารมาจากไหน เจ้าหน้าที่ยังบริการมาจากไหน ก็เป็นคนไทยทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ตอนนี้มีกำลังใจกลับไปทำงานต่อ ไม่ว่าอะไรก็ตาม นายฯ มีกำลังใจมาทั้งหมด ทุกอย่างทำเพื่อประชาชน อุปสรรคมีไว้ให้แก้ไข ก้าวข้าม แล้วจะทำให้เกิดปัญญา

### ◆ ปลื้มภาพรวมวันแรก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายฯ ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้ประกอบการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมกันทำให้ภาพรวมการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยววันแรกจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ๑3 ประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อให้เห็น นม.ใจจะมีนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศลาปีนี้เพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมการเปิดเรียนวันแรกทั่วประเทศก็เป็นที่น่าพอใจ โดยครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ sandbox safety zone in school คาดว่าจะทยอยเปิดโรงเรียนที่มีความพร้อมเพิ่มเติมได้อีก

ส่วนจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศลดลงต่อเนื่อง แม้จะมีการผ่อนคลายให้มีการดำเนินกิจการ กิจกรรม แยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงช่วยลดความกดดันระบบสาธารณสุขของไทย สะท้อนประสิทธิภาพจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่และมีมาตรฐานสูงแม้ประเทศจะเริ่มเปิดกว้างให้ทำกิจกรรมมากขึ้น นายฯ ฝากขอบคุณทุกคนที่ปรับเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตแบบปกติใหม่เน้นการอยู่ร่วมกับไวรัสโควิด-19 ซึ่ง นายฯ และรัฐบาลตัดสินใจเดินทางเปิดประเทศมากขึ้น ต้องการสร้างโอกาสและเพิ่มความหวังให้ธุรกิจ เอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้กลับมาดำเนินกิจการได้เกือบเหมือนปกติอีกครั้ง โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการเฝ้าระวังและแผนเผชิญเหตุ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงเคร่งครัด

### ◆ สังกัปัญหาโดยเร็ว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า นายฯ สั่งให้ติดตามความเรียบร้อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศ โดย นายฯ สั่งให้ ส.อ.ช. รวบรวม.คน.น.ก.ม. น.ก.ค.ง.ล.ง.ท.ที่.ท.อ.ก.ค.ส.ย.น. ส.ว.ร.ร.น.ก.ม. (ท.ส.ก.) ตรวจสอบการปฏิบัติงานประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารของท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 6 แห่ง ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงนตรวจคนเข้าเมือง (ศตม.) สำนักงนศุลกากร เพื่อรับฟังบรรยายสรุป พบว่ากรให้บริการแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยดี อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนกรณีกรรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างท่าอากาศยานกับโรงแรมเกิดปัญหาตอนนายฯ ให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปลอดภัย

### ◆ ไทยแลนด์พาสมาตรฐาน

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทศก.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังพื้นที่ตรวจเยี่ยมการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาประเทศไทยใช้ระบบใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry : COE) แต่มีความยุ่งยากเรื่องการเตรียมเอกสารโดยพบว่าปี ๑๘ มีเอกสารแจ้งเข้าประเทศกว่า 4 แสนฉบับ และเกิดปัญหาดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ การนำระบบ Thailand Pass มาช่วยจะทำให้รวดเร็ว สะดวก สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา อนุมัติตามระบบแล้วกว่า 4,000 ราย ขอให้ผู้โดยสารทุกคนมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลในระบบนี้จะได้รับการเก็บข้อมูลอย่างดี มีระบบป้องกันอย่างดีเยี่ยม



ตามมาตรฐานยุโรป อีกทั้งในการเข้าสู่ข้อมูลจะต้องมีรหัสเฉพาะบุคคล

### ◆ วันที่ 2 เรียบร้อยดี

นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทศก.) กล่าวว่ การเดินทางผ่าน ทศก. ตามนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 2 เรียบร้อยดี มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางมาอีก ๓๓ เที่ยวบิน ผู้โดยสารประมาณ ๒,๐๐๐ คน ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เน้นตรวจแบบ COE เป็นหลัก ส่วนการตรวจด้วยวิธีการสแกน QR Code ของระบบ Thailand Pass ยังมีการใช้งานไม่มากนัก ซึ่งคนที่ลงทะเบียนระบบดังกล่าว อาจจะยังไม่ได้เดินทางมาถึง อย่างไรก็ตามการตรวจแบบ COE ไม่ได้รับใช้โดยสาร์เป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง 1-2 นาที/คน แต่หากได้ใช้ระบบ Thailand Pass จะใช้เวลาตรวจเอกสารเพียง 17 วินาที/คน สำหรับปัญหากรรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่ไม่เพียงพอใน 1 ได้แก้ปัญหาแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงแรกของวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ในช่วง 2-3 วันที่ จะประชุมร่วมกับทางโรงแรมต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหารือในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก

### ◆ กทม.ไม่มีผิดกฎหมาย

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.ดำรง สวมทอง รอง ผบ.ช.น. กล่าวถึงการกวาดจับจับกุมจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา 21.00 น. ตามที่ กทม. กำหนดว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ในพื้นที่ กทม. ไม่พบร้านอาหาร หรือร้านจำหน่ายสุราที่กักตุนกฏหมายทั้งสองฝั่ง กรณีผู้ประกอบการและร้านอาหารหลายแห่งยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่และสำนักงานเขตได้แนะนำและคัดเตือนผู้ประกอบการทุกร้านแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยจะให้เวลาปรับแก้ต่าง ๆ ในช่วงแรก แนะนำักเดือนไปอีก 2-3 วัน หากเข้าข่ายตั้งใจผิดกฏหมาย หรือเปิดเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดจะต้องจัดการทางกฏหมายทันที

ด้าน พล.ต.ต.จรูญศักดิ์ แก้วแสง โฆษก บช.น. กล่าวว่ บช.น. ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำขอให้ประชาชนเข้าใจถึงมาตรการผ่อนคลาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และป้องกันการทำผิดกฏหมาย หลังมาตรการผ่อนคลายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

### ◆ เข้มสถานบริการ

ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.สมบุรณ์ เขียนขาว บก.ส.พ. พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ และปฏิบัติกรพิเศษ (๑๙1), พ.ต.ท.สันต์ ชวัชชัยวิรุทธ์ รอง ผกก.สายตรวจฯ สั่งการให้ พ.ต.น. ไพบุลย์ สอโส สว.งานสายตรวจ 1 บก.ส.พ. น. กำลังเข้าตรวจร้านอาหารแห่งหนึ่ง ย่านถนนเกษตราวินทร์ เขตจตุจักร กทม. ภายหลังจากมีคำสั่งปลดล็อกให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านที่ผ่านประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ได้ โดยในพื้นที่ กทม. ให้ดื่มได้แค่ 21.00 น. เป็นวันแรก โดยพบนักท่องเที่ยวดื่มกินสนุกสนานในร้านประมาณ 200 คน บรรยากาศลึกลับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการร้านเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มเพื่อไม่ให้เกิดโควิดใหม่ ๆ ขึ้นอีกและเบื้องต้นทางร้านปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนดไว้

### ◆ จวกผู้ว่าฯ กทม.เขลา

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีคำสั่ง กทม. ให้ประชาชนดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่เกิน 21.00 น. ตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า หากกินเวลาให้ดื่มเครื่องดื่ม เช่น เบียร์ที่ใส่ถุงกลับบ้าน โดยจะส่งเจ้าหน้าที่และทีมงานตรวจสอบเข้มขึ้น ว่า สะท้อนความไม่เขลาและการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด หากต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งสำคัญคือเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ครบได้เสียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งจับตาดูโควิดที่ใส่ประชาชนมากกว่ากำหนดเงื่อนไขเวลาที่ไม่มีความวิชาการอย่างนี้ได้ว่า หากไม่เลิกดื่มเวลา 21.00 น. หรือเลิกดื่ม 23.00 น. อัตราการระบาดของโควิด-19 แดกต่างกันอย่างไร ไม่ใช่ขอเมฆหรือเขียนกำหนดเวลาเอง “ผมขอเรียกร้องให้ กทม. คลายล็อกเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้จนถึงปิดร้านตามกฏหมาย และเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจะดีกว่า”

### ◆ เมาเสียโรคร-เสียชีวิต

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากดื่มรวดเดียวจะอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้นการดื่มจิบทีละน้อย เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นสารพิษ



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

อย่างหนึ่ง เข้าผู้วางยกก็จะถูกขับออกอย่างรวดเร็ว ทางเหนือ ลมหายใจ ปัสสาวะ หากขับออกไม่ทัน ก็จะไปปิดการทำงานของสมอง ทำให้หยุดหายใจ ไปเลย สำหรับกรณีในช่วงที่มีโรคโควิด-19 เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ เมื่อคืนมาได้ก็เริ่มถอดคอ ตะโกนคุยกัน ยิ่งเมาก็ยิ่งตะโกนดัง เชื่อว่าการนั่งรับประทานอาหารไม่มีใครสวมหน้ากากก็ยิ่งเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการมาแล้วขับ เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นด้วย ถือเป็นภาระเบียดเบียนคนอื่น เหมือนน้ำเป็นออกมายิ่งในที่สาธารณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขร่างกฎหมาย

“ต่อจากนี้มาแล้วขับรถชนคนตาย จะไม่ใช้กรณีประมาท แต่เป็นเจตนาเห็นผลได้ และแนะนำคนจะไม่ดื่ม ก็ไม่ควรเอารถไป ควรใช้บริการรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่น ๆ ครบถ้วนมีมือเด็กยังมีบริการรับส่งที่บ้านด้วย” นพ.แท้จริง กล่าว

### ◆ จะผู้ว่าฯไม่เข้าไปข.ข.

นายแพทย์ พญ. ลัดดาพร ศ.ศ. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ระบุว่ากรณีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจะต้องเป็นร้านที่ได้มาตรฐาน SHA และขายได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. เท่านั้น ไม่ขายเวลา ค่ำไม่หมดค้ำที่ลงไปว่า เห็นคำสัมภาษณ์ของผู้ว่าฯ กทม.แล้ว รู้สึกสลดใจและเห็นใจคนกลางคืนเป็นอย่างมากที่มีผู้ว่าฯ ไม่สนใจและไม่เข้าใจธุรกิจกลางคืนหรือคนกลางคืน เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นตำรวจมาทั้งชีวิต เคยชินแต่การใช้คำสั่ง ตำแหน่งก็รับมาจากการแต่งตั้ง จึงไม่เข้าใจปัญหาของคนทำมาหากิน

“การเปิดร้านแต่ละวันแต่ละคืน เจ้าของร้านและลูกจ้างมีภาระมากแต่ไม่รู้หรือไม่ สมัยผมเป็นบาร์เทนเดอร์ในร้านอาหารเริ่มงานคือ 16.๐๐ น.-01.๐๐ น. 9 ชั่วโมง ได้ค่าจ้างวันละ 500 บาท ลองคิดดูถ้าเลิก ๒๑.๐๐ น. เวลาทำงานจะเหลือ 5 ชั่วโมง รายได้ก็ต้องลดลง แต่ค่าธรรมเนียมทำงานเท่าเดิม เปิดแบบนี้ก็เหมือนไม่เปิด” นายแพทย์พิภพกล่าว

### ◆ เปิดแล้วอย่าไปกลัว

ศ.ศ. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวต่อว่า เมื่อตัดสินใจเปิดเมือง เปิดเศรษฐกิจก็ต้องเปิดด้วยหัวใจไม่ใช่ความกลัว คิดว่าข้อเรียกร้องของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ขอขยายเป็น ๒3.๐๐ น. สามารถทำได้ คนที่สนับสนุนมาตลอด ควรเปิดเป็นเวลาปกติไปเลย การควบคุมโรคระบาดปัญหาไม่ใช่เรื่องกลางวันหรือกลางคืน คิดแบบนี้คือคุณคนไม่ใช่คุณโรค สิ่งที่คุณต้องทำคือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินมาตรการได้ไม่ว่างบประมาณหรือเครื่องมือต่าง ๆ ต้องพร้อมเสริมให้เขา เช่น ชุดตรวจ ATK วัคซีน หรืออื่น ๆ การบอกว่าจะส่งคนไปคอยเฝ้าตรวจเหมือนคนเสียสติ จ้องเดินจวนคนตัวเล็กตัวน้อย และสิ่งที่จะต้องปรับปรุงคงเป็นวิธีการลงทะเบียนที่เข้าถึงผู้ประกอบการทั่วไปมากขึ้นและลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ ไม่ใช่ลงพื้นที่ไปปราบปรามอย่างเดียว

“อยากให้ผู้บริหารนโยบายประเทศเล็กเอากรณีศึกษาในร้านอาหารหรือธุรกิจกลางคืนเป็นแบบอย่างในการปิดความผิดพลาดจากการกำกับนโยบายสาธารณสุขของภาครัฐ การเปิดประเทศในครั้งนี้ ผมมองว่าจะดื่มเหล้าดั่งแต่ไม่เริ่ม ธุรกิจกลางคืนคือสีสัน กทม. เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ตัวอื่น ๆ สร้างเงินและงานให้กับคนกรุงเทพฯจำนวนมาก ผมจึงหวังว่าโอกาสที่คน กทม. ได้จะได้เลือกผู้ว่าฯใหม่มาตั้งแต่เร็ว ๆ นี้ หากเรามีผู้ว่าฯที่มาจากการเลือกตั้งเชื่อว่าการออกนโยบายสำหรับเมืองมหานครและผู้คนในเมืองคงดีกว่านี้ เราคงได้ทั้งหมดแล้วลองที่ได้เห็นผู้ว่าฯของคณะรัฐประหารกลับบ้านของท่านไป” ศ.ศ. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าว

### ◆ ป่วยใหม่เริ่มกลับมาพุ่ง

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานว่าผู้ป่วยรายใหม่ 7,574 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,049 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 525 รายที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,๑๒7,763 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,279 ราย รักษาหาย

ป่วยสะสม 1,8๐9,981 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 98,444 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 78 ราย เสียชีวิตสะสม 19,338 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวม ๒47,869,756 ราย เสียชีวิต 5,๐2๐,5๑2 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ ๒8 ก.พ.- 1 พ.ย. ๒564 มีผู้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 160,018 ราย ฉีดสะสม 42,548,483 ราย และรับวัคซีนเข็ม 2 จำนวน 333,368 ราย ฉีดสะสม 31,244,587 ราย เข็ม 3 รวม 22,453 ราย ฉีดสะสม 2,433,046 ราย รวมทั้งหมด 76,220,116 โด๊ส

### ◆ แนะนำชุดตรวจมีคุณภาพ

รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวในงานสัมมนา “วิทยาการระบาดสู่การสานพลังภาครัฐ-เอกชน ต่อโควิด-19” ตอนหนึ่งว่า หลายครั้งของการเกิดโรค เรามักมองเห็นแต่คนที่แสดงอาการแล้วเท่านั้น ส่วนใหญ่จะสนใจให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่เรามองเห็น แต่ด้านการควบคุมป้องกันโรคในทางระบาดวิทยาได้ให้ความสำคัญทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 มีทั้งผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ กลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการไปรับบริการ การดูแลผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการแต่ยังไม่ได้รับการบริการ และกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อ ซึ่งในทางระบาดวิทยาจะให้ความสำคัญกับทุกกลุ่ม

ในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาด เครื่องมือคัดกรองที่ใช้คือ RT-PCR (Polymerase chain reaction) มีความแม่นยำสูงแต่ต้องรอผลตรวจนาน ปัจจุบันมีการพัฒนาชุดตรวจต่าง ๆ ออกมาใช้ ทำให้สามารถทราบผลตรวจรวดเร็ว แต่ที่สะดวกแล้ว RT-PCR ก็ยังถือเป็นวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งโดยปกติจะต้องผ่านประเมินก่อนออกจำหน่าย ทั้งนี้ ชุดตรวจควรมีค่าไม่ต่ำกว่า 80% และยิ่งค่าสูงขึ้นโอกาสที่จะเกิดผลบวกกลางและผลลบกลางก็จะน้อยลงปัจจุบันมีชุดตรวจ ATK ให้เลือกซื้อหลายยี่ห้อ หลายราคา ดังนั้นควรดูว่าชุดตรวจมีประสิทธิภาพแค่ไหน ดูจากค่าความไวและค่าความจำเพาะ ที่ไม่ควรต่ำกว่า 90%

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ ต่อหน้า ๑

## ◆ แผลงอาการป่วยเด็ก 12 ปี

วันเดียวกัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี แผลงกรณี เรื่อง ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 12 ปี 8 เดือน สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเด็ก มีอาการไอ เจ็บกลางหน้าอกและอาการไอมากขึ้น แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ตัวเขียว ได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.ราชบุรี ในวันที่ 25 ต.ค.2564 และส่งตัวผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี ในวันที่ 26 ต.ค. 2564 ประวัติผู้ป่วยมีภาวะหลังโค้งนี้มาตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเหนื่อยง่ายตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ไม่เคยรักษาหรือพบแพทย์มาก่อน ตรวจพบว่าตัวเล็กเตี้ยกว่าเกณฑ์มาก อาจทำให้ปลอดภัยด้วยตัวไม่เต็มที่มีพังผืดในปอดได้ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง การบีบตัวกล้ามเนื้อหัวใจดี ไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และพบการอุดตันของหลอดเลือดแดงปอด จึงตรวจหัวใจเพิ่มเติมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจอีกครั้งในหลอดเลือดแดงปอดและดูลมในปอดขยายไม่เต็มที่ บางบริเวณปอดแฟบ

ทั้งนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (PICU) ระหว่างวันที่ 26-31 ต.ค.2564 โดยให้ยาละลายลิ่มเลือด ดูแลทางเดินหายใจ ขณะนี้ถอดท่อทางเดินหายใจและเปลี่ยนมาให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง ได้ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจอีกครั้ง ในวันที่ 29 ต.ค. 2564 พบก้อนลิ่มเลือดที่อุดตันมีขนาดเล็กลง เลือดไหลเวียนไปปอดได้ดีขึ้น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดี เมื่ออาการดีขึ้น ได้ย้ายผู้ป่วยเข้าดูแลในหอผู้ป่วยเด็กเฉพาะโรคในวันที่ 1 พ.ย.2564 ผู้ป่วยหอบเหนื่อยลดลง สามารถรับประทานอาหารได้ ซึ่งทีมกุมารแพทย์ได้ร่วมกันดูแลอย่างเต็มที่รวมทั้งหาสาเหตุที่แท้จริง ขอแจ้งให้ทราบว่าอาการผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

## ◆ ยันกม. ป้องกันเข้มข้น

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิ

พงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 58/2564 โดยมีคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ในภาพรวมผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 1,000 รายต่อเนื่อง 15 วัน จากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. กทม.เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ต้องดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดย กทม. ทหาร ตำรวจ ก.อ.ร.น. จัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 657 แห่ง ซึ่งให้ความร่วมมือด้วยดีและมี 36 แห่งไม่ผ่านมาตรฐาน SHA จึงแนะนำให้ไปขออนุญาตทางเว็บไซต์ <https://www.tourismthailand.org/thailandsha>

สำหรับข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่ กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น. มีทั้งหมด 3,414

แห่ง แบ่งเป็น กัดอาคาร/ร้านอาหาร 1,356 แห่ง โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 664 แห่ง นักทานการและสถานที่ท่องเที่ยว 51 แห่ง ยานพาหนะ 352 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 451 แห่ง สุขภาพและความงาม 190 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 88 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงแรมหรู 70 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ๆ 183 แห่ง

## ◆ “ฟ้าชายชาร์ลส์” ชมไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างงานเลี้ยงรับรองผู้นำการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ องค์กมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายแห่งเวลส์ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงทักทาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อย่างเป็นทางการและทรงจับแขน พล.อ.ประยุทธ์ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงชื่นชมประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องใกล้ชิดมายาวนานและจะคงพัฒนาต่อไป พร้อมทรงสอบถามถึงสถานการณ์โควิดของไทยที่สามารถบริหารจัดการด้วยดีและขอชื่นชมและนายกรัฐมนตรียังได้ฝากความระลึกถึงและความปรารถนาดีถึงราชวงศ์อังกฤษอีกด้วย.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀ **ตรวจเยี่ยม...**นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะตรวจสอบระบบไทยแลนด์พาสที่ใช้บริการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวรองรับเปิดประเทศเป็นวันที่ 2 และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่สนามบินสุวรรณภูมิ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **ฉีดวัคซีน** : ผู้ปกครองพา  
เด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เข้ารับ  
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
เข็มที่ 1 วัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งศูนย์ฉีด  
วัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้พ่อแม่ฉีด  
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่ต้องจอง  
ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่

# ศบค.-เอกชนกกแผนเปิดประเทศ ลุ้น15วันมีข่าวดี สถานการณ์ราบรื่นผ่อนคลายเป็น

รอบประเมินเปิดพับบาร์/ชั้บเวลาเต็มเหล่า  
จว.ท่องเที่ยวปลดล็อกหลายกิจกรรม  
'บักตู'มีกำลังใจทำงาน-เปิดปท.จลลย  
ติดเชื้ลดเหลือ7,574คน/ดับ78ศพ

โควิดไทยติดเชื้รายใหม่ลดต่อเนื่อง วันเดียวอยู่ที่ 7,574 คน เสียชีวิต  
78 ศพ ภาพรวมกทม.-ปริมณฑลเริ่มลด ส่วน "6 จังหวัดไต้ยังติด 10  
อันดับติดเชื้สูงสุดของประเทศ ส่วนยอดฉีควัดขึ้นท่วไทย 76.2 ล้านโดส  
"นักเรียน"ได้เข็มแรกแล้ว 2.4 ล้านคน ศบค.ชุดเล็กกออกชนย้าแผน  
เปิดประเทศ ส่งทีมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจพัฒนากิจกรรมกิจการให้ไต้  
มาตรฐาน sha-sha พลัส มากขึ้น ล้นค้มแอลกอฮอล์ในร้านถึงแต่ 3 ทุ่ม  
ต้องทำให้ไต้จริง ฝ่าฝืนใช้กฎหมายดำเนินการ เผยถ้าปชช.-ภาคธุรกิจให้  
ความร่วมมืออีก 15 วันอาจมีข่าวดี ทอยปลดล็อกเพิ่ม ด้านภาคเอกชน  
เชื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ◀▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



# มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ ต่อหน้า ๑

## โควิด-19

หลังเปิดประเทศ ตั้งเป้าปี 2565 ถึง 10 ล้านคน นายกพอใจกาฬมรณเปิดประเทศ -เปิดเรียน เรียบร้อย ทำให้มีกำลังใจทำงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกว่า ขณะนี้ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อรวม 247,859,756 ราย มีอาการรุนแรง 73,385 ราย รักษาหายแล้ว 224,555,950 ราย เสียชีวิตรวม 5,020,592 ราย สำหรับประเทศไทย อยู่ที่อันดับที่ 24

### ติดเชื้อเพิ่ม 7,574-ตาย 78ศพ

ศบค.ยังรายงานสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7,574 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,184 ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 1,428 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 4,437 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 515 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ 10 ราย และมีผลตรวจ ATK เป็นบวกอยู่ที่ 1,797 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,782,555 ราย หายป่วยแล้ว 8,279 ราย หายป่วยสะสม 1,809,981 ราย รักษาอยู่ 98,444 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 42,170 ราย โรงพยาบาลสนาม และอื่น ๆ 56,274 ราย อากาศหนัก 2,219 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 473 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 78 ศพ อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 17 ราย พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 9 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 50 ราย เรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย มียอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 19,244 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต เป็นชาย 47 ราย หญิง 31 ราย คนไทย 76 ราย เมียนมา 2 ราย เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 56 ราย มีโรคเรื้อรัง 13 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 9 ราย

### ติดเชื้อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย จากประเทศสวีเดน 1 ราย อยู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์, บังกลาเทศ 1 ราย สัญชาติไทย, สหรัฐอเมริกา 2 ราย สัญชาติอังกฤษและไอร์แลนด์, สาธารณรัฐจีน 1 ราย สัญชาติไทย, กัมพูชา 1 ราย, เมียนมา 4 ราย ผ่านช่องทางธรรมชาติ

### กทม.ลดต่อเนื่อง-ได้เจอ.ติด10อันดับ

ศบค.ยังแถลงภาพรวมการติดเชื้อใหม่ในประเทศไทย 67 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 4,437 ราย คิดเป็น 63% กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,184 ราย คิดเป็น 17% ชายแดนใต้ 1,428 ราย คิดเป็น 20% มี 2 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อคือ นครพนม และอำนาจเจริญ สำหรับ 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 789 ราย สะสม 400,826 ราย ปัตตานี 631 ราย สะสม

37,822 ราย นครศรีธรรมราช 407 ราย สะสม 30,657 ราย สงขลา 401 ราย สะสม 48,061 ราย ครั้ง 298 ราย สะสม 11,591 ราย เชียงใหม่ 271 ราย สะสม 17,003 ราย ชลบุรี 264 ราย สะสม 101,745 ราย นราธิวาส 211 ราย สะสม 36,880 ราย พัทลุง 200 ราย สะสม 8,751 ราย และสมุทรปราการ 187 ราย สะสม 122,912 ราย

### ไทยฉีดวัคซีนสะสม 76.2 ล้านโดส

ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ฉีดได้เพิ่ม 515,839 โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 160,018 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 333,368 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 22,453 ราย ทำให้ยอดสะสมถึงแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 พฤศจิกายน มียอดสะสม 76,226,116 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 42,549,483 ราย คิดเป็น 59.1% ของประชากร เข็มที่ 2 จำนวน 31,244,587 ราย คิดเป็น 43.4% ของประชากร และเข็ม 3 จำนวน 2,433,046 ราย คิดเป็น 3.4% ของประชากร ทั้งนี้ จำนวนเกิน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 676 คน คิดเป็น 124.4% เข็มที่ 2 จำนวน 857,891 คน คิดเป็น 120.5% เข็มที่ 3 จำนวน 661,162 คน คิดเป็น 92.0% เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเป้าหมาย 1,900,000 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 1,207,526 คน คิดเป็น 63.6% เข็มที่ 2 จำนวน 1,125,348 คน คิดเป็น 59.2% เข็มที่ 3 จำนวน 284,344 คน คิดเป็น 15% อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป้าหมาย 1,000,000 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 761,833 คน คิดเป็น 76.2% เข็มที่ 2 จำนวน 703,062 คน คิดเป็น 70.3% เข็มที่ 3 จำนวน 119,291 คน คิดเป็น 11.9%

### นร./นศ.ฉีดเข็มแรกแล้ว 2.4 ล้านคน

กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป้าหมาย 6,347,125 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 4,383,967 คน คิดเป็น 69.1% เข็มที่ 2 จำนวน 3,604,722 คน คิดเป็น 56.8% เข็มที่ 3 จำนวน 1,67,190 คน คิดเป็น 2.6% ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 46,169,508 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 25,749,513 คน คิดเป็น 55.8% เข็มที่ 2 จำนวน 18,442,949 คน คิดเป็น 39.9% เข็มที่ 3 จำนวน 1,133,713 คน คิดเป็น 2.5% กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 10,906,142 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 7,025,704 คน คิดเป็น 64.4% เข็มที่ 2 จำนวน 5,983,014 คน คิดเป็น 54.9% เข็มที่ 3 จำนวน 66,524 คน คิดเป็น 0.6% หญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย 500,000 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 81,199 คน คิดเป็น 16.2% เข็มที่ 2 จำนวน 59,974 คน คิดเป็น 12% เข็มที่ 3 จำนวน 822 คน คิดเป็น 0.2% นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เป้าหมาย 4,500,000 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2,453,065 คน คิดเป็น 54.5% เข็มที่ 2 จำนวน 467,627 คน คิดเป็น 10.4%

### สปก.สคบ.ถกเอกชนยื่นแผนเปิดปท.

ด้านพล.อ.สุพงษ์ มาลาเนียม เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (เลขาฯสมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เป็นประธานประชุมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแผนเปิดประเทศ และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ โดยมีภาคเอกชนและตัวแทนหน่วยงานรัฐ อาทิ สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมสปาไทย สมาคมภัตตาคารอาหาร สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก เข้าร่วม

### รบ.เปิดเว็บไซต์สื่อสารเอกชน-ปชช.

หลังหารือพล.อ.สุพงษ์ให้สัมภาษณ์ว่าการประชุม สปก.สคบ. วันนี้สำเร็จได้ด้วยดี ได้ประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะมา ในขั้นเตรียมการเราเห็นปัญหาบางประการ วันนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะทางแก้ไขปรับปรุงส่วนที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้การเปิดประเทศสำเร็จเรียบร้อยประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจเติบโตไปได้ จากการสะท้อนปัญหาการเปิดประเทศวันแรก 1 พฤศจิกายนนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นในส่วนขั้นตอนที่เล็กน้อยคือ ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ไร่ที่ขาดวันไม่ได้จัดการเพิ่มเติมไปแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังพบกลุ่มบุคคลเปิดเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ราชการ ได้ตั้งแก้ไขแล้วแล้ว โดยจะเข้าไปตรวจสอบตามกฎหมาย ขณะที่ภาครัฐพยายามสร้างเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารหลักของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

### สั่งทีมแจกร้านค้าพัฒนา sha-shaw 6 สัปดาห์

พล.อ.สุพงษ์กล่าวต่อว่า อีกประเด็นที่พูดคุยคือ การผ่อนคลายมาตรการที่ร้านอาหารต้องการมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และจังหวัดกำหนด วันนี้ได้แก้ไขด้วยการจัดทีมเชิงรุกไปสร้างความเข้าใจให้ร้านอาหารและสถานประกอบการทั่วไปที่ยังไม่มี มาตรฐานสาธารณสุข (sha) ให้มีมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงส่วนที่มีมาตรฐาน sha อยู่แล้ว ให้เพิ่มความเร่งด่วนในการสร้างมาตรฐานให้เป็น sha พลัส ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในร้านต้องฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สปก.สคบ. หน่วยงานที่ดูแล รวมทั้งจังหวัดนำร่องอื่นที่เราระประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เราจัดทีมเชิงรุกจำนวนมากเข้าไปจัดการ ทั้งเรื่องวัคซีนเพื่อเป็น sha พลัส ทั้งนี้ มอบให้กระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกมท. ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสูงสุดไปเร่งกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนว่า สปก.สคบ.จะเร่งอย่างไร เริ่มวันนี้เป็นต้นไป ยอมรับว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐาน sha ในกทม. ยังมีน้อย เราเร่งพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป ส่วนร้านอาหารที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน sha เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปแนะนำการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานต่อไป

### ลั่นคืนในร้านถึง 3ทุ่มต้องทำได้จริง

ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อจำกัดอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยเฉพาะ กทม. จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พล.อ.สุพงษ์กล่าวว่า ต้องทำได้จริง แต่อาจจะยังไม่เข้าใจ อาจมีความต้องการ แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดต้องเข้าไปขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้แล้วเราควบคุมไม่ได้จะทำให้เกิดปัญหา เกิดความเสียหายเช่นเดิมอีก ดังนั้น ต้องพยายามทำให้ได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงความจำเป็น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ละมือละข้อมือ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจพบ ครั้งแรกคงต้องเตือนก่อนเบื้องต้น ถ้ายังไม่เชื่อฟังคงต้องชักกฎหมายเข้าดำเนินการ

### ประเมินทุก 15 วันร่วมมีมติอาจมีข่าวดี

พล.อ.สุพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายเปิดประเทศ สปก.สคบ. 2 ประเด็นคือ ส่วนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สธ. ได้ดีแค่ไหน ต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมที่เราผ่อนคลาย ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ส่วนกิจการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้มาตรการ สธ. เรื่องโควิดที่ลดลง สถานะที่ทุกอย่างต้องพร้อม พนักงานต้องได้รับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ปกติ สปก.สคบ. จะประเมินสถานการณ์ทุก 2 วันอยู่แล้ว และรายงานทุกวันจันทร์ ทุก สัปดาห์ แต่ภาพใหญ่เรากำหนดเวลาประเมินทุก 15 วัน เพื่อพิจารณาว่าช่วงปิดล็อกขณะนั้นแล้วสถานการณ์แต่ละด้านเป็นอย่างไร ทีมเจ้าหน้าที่ สธ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย จะช่วยพิจารณาสถานการณ์เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปด้วยดีได้รับความร่วมมืออย่างดีมาตรการต่างๆ จะค่อยๆ ผ่อนคลายลงตามระยะไปเรื่อยๆ

### ผนับาร์พื้นที่สี่ฟลอร์กลางเดือนพ.ย.

"พูดได้ว่าเป็น 15 วันถ้ามาตรการต่างๆ ได้รับการสนองร่วมมือดีเราอาจมีข่าวดีขวันในส่วนของผับ บาร์ เริงรำไม่เปิด โดยเราใช้หลักเกณฑ์หลายปัจจัยพิจารณา ทั้งจำนวนคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งขณะนั้นทำได้น่าพอใจที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมถึงอัตราครองเตียงของผู้ติดเชื้อ และขีดความสามารถด้านสาธารณสุขทั้งหมด" พล.อ.สุพงษ์ กล่าว

ถามถึงข่าวดีที่หลายคนเห็นผับ บาร์ ได้เมื่อไร พล.อ.สุพงษ์กล่าวว่า กลางเดือนพฤศจิกายนจะประเมินอีกครั้งว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งมีความพร้อมเรื่องมาตรฐานสาธารณสุขเป็นความเร่งด่วนแรก ส่วนพื้นที่อื่นทั่วประเทศเราประเมินอยู่ตลอดอยู่แล้ว สุวิทย์หาสถานการณ์ในพื้นที่ใดดี มีความพร้อมเราก็ทยอยเปิดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยระบบต่างๆ จะถูกประเมินตามขั้นต่อไป



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ ต่อหน้า ๑๐

## โควิด-19

**นครฯยอดติดเชื้อลด-4จว.ใต้เริ่มดี**  
นอกจากนี้ พล.อ.สุพจน์ ยังกล่าวถึง การแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ในปัจจุบันว่า สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้น ตัวเลข ผู้ติดเชื้อลดลงมาเล็กน้อย รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น มีเพียงจ.นราธิวาส ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลด

**หนุนส่งชุดตรวจกิจการสักระบาด**  
ขณะที่นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน กรรมการหอการค้าไทย และประธานสภา หอการค้าไทย ให้สัมภาษณ์หลังร่วมประชุม สปก.ศบค.กรณีมีผู้ประกอบการเสนอให้ขยาย ระยะเวลาคืนเครื่องคิดเลขออกออสในร้าน หาก สถานการณ์ดีขึ้นอาจขยับจาก 21.00 น. เป็น 22.00 น. และอาจขยับไปอีกเป็น 23.00 น. ส่วนที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไปตรวจ กิจการต่างๆ นั้น คนว่าดี เป็นการดูแลความ เรียบร้อย ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจจะได้ทราบ ข้อบกพร่องนำมาปรับปรุง เป็นสิ่งที่ทุกอย่าง ต้องระวัง อย่าประมาท ซึ่งกทม.ความเสี่ยง ก่อนข้างต่ำ เนื่องจากคนกม.ได้วัคซีนเข็มแรก เกิน 100% และเข็มสองเกิน 80% และอยู่ที่ การปฏิบัติของประชาชนในการปฏิบัติตัวในการ ใช้สถานที่ต่างๆ

**นายกฯตามข่าวเปิดปท.ย้ายชช.ระวังตัว**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างปฏิบัติ การกิจร่วมประชุมรัฐสภาที่กรอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (COP26) ที่สกอตแลนด์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวชื่นชมความพร้อมเปิด ประเทศของไทย ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้นำ ต่างประเทศว่า ฝากถึงคนไทยและชอบคุณชาว ต่างประเทศด้วย ได้ข่าวว่าเข้ามาเยอะพอสมควร หลายสิบเที่ยวบิน ต้องขอบคุณ ซึ่งยินดีกับการ ต้อนรับ และได้เชิญไปว่าการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างไร ก็รวดเร็วขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้รายงานความรวดเร็วในการดำเนินงานขั้นตอน ต่างๆ ระดับนาที่ ถึงวันที่ คิดว่าต้องดีขึ้น สิ่ง สำคัญที่สุดคนไทยทุกคนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับแขกให้ดี และตัวเองต้องระวัง ไม่อย่างนั้นจะ หุดอีก อันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควบคุมไม่ได้ ฉะนั้น ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ เดินหน้าประเทศได้ ทุกอย่างจะดีไปตลอดห่วงโซ่ นายกฯยังยอมรับด้วยว่า ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว นายกรัฐมนตรีกำลังทำงาน เพื่อประชาชน อุบัติกรณ มีไว้ให้แก้ไข และเป็นกำลังใจให้ก้าวข้ามและ ณ์ ทำให้เกิดปัญญา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564			
ไทย อันดับที่ 24 ของโลก		ติดเชื้อมรวม 221 ประเทศ	
ผู้ป่วยวันนี้	7,574 ราย	ผู้ปวยรวม	247,950,726 ราย
ผู้เสียชีวิตวันนี้	78 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	5,022,972 ราย
รักษาหายวันนี้	8,279 ราย	รักษาหายรวม	224,634,793 ราย
จังหวัด	ผู้ติดเชื้อวันนี้	ยอดสะสม	
1. กรุงเทพมหานคร	789	400,826	
2. ปัตตานี	631	37,822	
3. นครศรีธรรมราช	407	30,657	
4. สงขลา	401	48,061	
5. ตรัง	298	11,591	
6. เชียงใหม่	271	17,003	
7. ชลบุรี	264	101,745	
8. นราธิวาส	211	36,880	
9. พัทลุง	200	8,751	
10. สมุทรปราการ	187	122,912	
ผู้ติดเชื้อรวม	1,927,763 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	19,338 ราย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## สธ. ลั่นฉีดครบ 100 ล้านโดสในพย.นี้ ศบค. ฝากใหญ่เอกชน

เร่งรับรองมาตรฐาน SHA  
อีก 15 วัน ฝึบบาร์สุ่มข่าวดี  
ชงครม. ซื่อเมลง 2 ล. เม็ด  
ศธ. คัดเปิดออนไซต์เพิ่ม  
สั่งปิดตลาดนัดทั้งแม่ข่าย  
สงขลา ก็มี-ติดโควิดถูกลิ้ม

‘ศบค. ชุดเล็ก’ จี้ ททท. ส่งทีม  
บุกตรวจร้านอาหารเร่งให้  
มาตรฐาน SHA แยม 15 วัน  
กทม. อาจมีข่าวดีให้นั่งครึ่ง  
ในร้านเกิน 3 ชม. ‘ฝึบบาร์’ รอ  
เฮได้เปิด ลุ้นประเมินผล  
กลาง พ.ย. รว. ศธ. เผยเปิด  
เทอมวันแรกจลย คัด 8-15  
พ.ย. มีเปิดให้เรียนออนไซต์  
เพิ่มขึ้น (อ่านต่อหน้า 15)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ต่อหน้า ๑

## ต่อจากหน้า 1

### ศปค.

#### 6๖. ใต้ติดที่อุปเหินป่วยมากที่สุด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานว่า มีติดเชื้อโควิดเพิ่ม 7,574 ราย หายป่วย 8,279 ราย รักษาอยู่ 98,444 ราย อากาศหนัก 2,219 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 473 ราย มีผลตรวจ ATK เป็นบวกอยู่ที่ 1,797 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 78 ราย

ภาพรวมการติดเชื้อใหม่ใน 67 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 4,437 ราย คิดเป็น 63% กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,184 ราย คิดเป็น 17% ชายแดนใต้ 1,428 ราย คิดเป็น 20% ส่วน 10 จังหวัดติดเชื้อใหม่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 789 ราย, ปัตตานี 631 ราย, นครศรีธรรมราช 407 ราย, สงขลา 401 ราย, ตรัง 298 ราย, เชียงใหม่ 271 ราย, ชลบุรี 264 ราย, นราธิวาส 211 ราย, พัทลุง 200 ราย และสมุทรปราการ 187 ราย

ส่วนยอดติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 พฤศจิกายน มียอดสะสม 76,226,116 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 สะสม 42,548,483 ราย คิดเป็น 59.1% ของประชากร เข็มที่ 2 สะสม 31,244,587 ราย คิดเป็น 43.4% เข็มที่ 3 สะสม 2,433,046 ราย คิดเป็น 3.4% ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษา อายุ 12-17 ปี เป้าหมาย 4,500,000 คน ติดเข็มที่ 1 จำนวน 2,453,065 คน คิดเป็น 54.5% เข็มที่ 2 จำนวน 467,627 คน คิดเป็น 10.4%

#### ศปค.ศบค.ถกเอกชนรับเปิดพท.

ที่สภากาชาดแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.สุพงษ์ มาลาชัย เลขาธิการ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (พอ.ศปค.ศบค.) เป็นประธานประชุมร่วมกับภาคเอกชนและตัวแทนหน่วยงานรัฐ อาทิ สมาคมกิตติดาการไทย สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมสภาไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมศูนย์การค้าไทย สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ (กทม.) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดประเทศ

พล.อ.สุพงษ์กล่าวภายหลังการประชุมว่า ทุกภาคส่วนให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย เศรษฐกิจจึงเดินต่อไปได้

เมื่อถามว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคืออะไร พล.อ.สุพงษ์กล่าวว่า ปัญหาที่พบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นเรื่องขั้นตอนเล็กน้อยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ได้สั่งการเพิ่มเติมไปแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังพบกลุ่มบุคคลเปิดเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ทางราชการ จะแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจะดำเนินการตามกฎหมาย

#### เร่งให้มาตรฐานSHAร้านในกทม.

"อีกเรื่องหนึ่งคือการผ่อนคลายนโยบายที่ร้านอาหารต่างๆ ต้องการทราบถึงมาตรฐานที่ทาง กทม. สธ.และจังหวัดกำหนด ก็แก้ไขด้วยการจัดทีมเชิงรุกไปสร้างความเข้าใจให้ร้านอาหารและสถานประกอบการที่ยังไม่มีมาตรฐานสาธารณสุข หรือ SHA ให้มีมาตรฐานดังกล่าว รวมถึงส่วนที่มีมาตรฐาน SHA อยู่แล้ว ก็ให้เพิ่มการสร้างมาตรฐานให้เต็ม SHA พลัส ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศปค.ศบค.ห่วงใยมากที่สุด" พล.อ.สุพงษ์กล่าว

เมื่อถามว่า มีเป้าหมายให้ร้านได้รับมาตรฐาน SHA เพิ่มอีกเท่าไร เพราะขณะนี้ไม่น้อยมากโดยเฉพาะใน กทม. พล.อ.สุพงษ์กล่าวว่า มอบหมายให้ทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสูงสุดไปเร่งกำหนดแล้มาตรฐานเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่า จะเร่งรัดอย่างไรได้บ้างโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยอมรับว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ใน กทม.ยังน้อยอยู่ เราจะเร่งพิจารณาเรื่องนี้

#### ฟันบาริสันผลประเมิน15วัน

เมื่อถามว่า การอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่เวลา 21.00 น.ในพื้นที่ กทม. จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ พล.อ.สุพงษ์กล่าวว่า ต้องทำได้จริง เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำให้ได้ เพราะถ้าควบคุมไม่ได้จะเกิดความเสียหายเช่นเดิมอีก ดังนั้น ของพยายามทำให้ได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ละเลยสักอย่าง ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบครั้งแรกจะเตือนก่อน ถ้ายังไม่เชื่อฟังก็จะต้องใช้กฎหมายดำเนินการ

"ภายใน 15 วัน ถ้ามาตรการต่างๆ ได้รับการสนองตอบ ร่วมมืออย่างดี อาจจะมีข่าวดีว่ามาตรการที่หลายคนอยากให้อ่อนคลายจะได้รับการตอบสนอง ยกเว้นบาริสัน ยังไม่เปิด" พล.อ.สุพงษ์กล่าว

เมื่อถามว่า จะมีข่าวดีให้กับสถานบันเทิง บาริสันได้เมื่อไร พอ.ศปค.ศบค.กล่าวว่า กลางเดือนพฤศจิกายนจะมีการประเมินกันอีกครั้งว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทั้งหมด หากสถานการณ์ในพื้นที่ใดดีและมีความพร้อมเราก็จะทยอยเปิดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

#### 'อนุทิน'ขงซื้อโมลนูพิว2ล.เม็ด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 3 แสนชิ้น จากบริษัท ชินเคอ เทค จำกัด ว่า หลังเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นไปด้วยดี กำชับอธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาปรับลดชิ้นตอนที่ไม้จำเป็น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าประเทศ แต่เป็นไปอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สธ.เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล และเพิ่มภูมิคุ้มกันคนในประเทศด้วยการเร่งฉีดวัคซีนทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดซื้อโมลนูพิวาเวียร์ (Molnupiravir) 50,000 คอร์สการรักษา หรือ 2 ล้านเม็ด

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ที่บริษัทผู้ผลิตยาโมลนูพิวาเวียร์จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศต่างๆ โดยประเทศไทยยังไม่อยู่ในลิสต์ประเทศดังกล่าว แต่กรรมการแพทย์อยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ก็อยู่ในกระบวนการถ่ายทอดด้วย ทั้งนี้ ดูตามท้องถื่นอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) บอกมา คือมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในวันที่ 30 พฤศจิกายน หลังจากนั้นรอตัวเอฟดีเอจะอนุมัติหรือไม่

#### อย.จ่อให้ฉีดไฟเซอร์เด็ก5-11ปี

นพ.ไพศาลกล่าวถึงกรณีการขยายช่วงอายุในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้ไฟเซอร์ว่า ขณะนี้ อย.ยังอนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาด 30 ไมโครกรัม ต่อโดส แต่ล่าสุดเอฟดีเอของสหรัฐให้ใช้ในกลุ่มอายุ 5-11 ปี ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ใช้ขนาด 1 ใน 3 ของโดส ที่ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือ 10 ไมโครกรัม ทั้งนี้ สืบคานี่ ศูนย์ควบคุมโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐ จะออกข้อกำหนดการใช้ส่วนประเทศไทย อย.เชิญบริษัท ไฟเซอร์ ไทยแลนด์ ติดตามการอนุมัติใช้ในยุโรปของหน่วย ENA เพื่อให้ส่งมาไทยด้วย คาดว่าไทยจะอนุมัติใช้ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย จะมีความระมัดระวังการวางเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะหารือกันในส่วนนี้เพื่อใช้วัคซีนในเด็กต่อไป

นพ.ไพศาลกล่าวว่า อย. มีหน้าที่ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์วัคซีนจากกรวิจัยในเด็กว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ว่ามีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90.7 และมีผลข้างเคียงรุนแรงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจากทางที่ปรึกษาเอฟดีเอประชุมกัน ทราบว่าผลข้างเคียงไม่รุนแรง ส่วนวัคซีนเชื้อตายของซิโนฟาร์ม ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากไบโอเจนเนเทคแล้ว ขณะนี้วัคซีนในเด็กรับที่บริษัท ซิลลิค จะขอเข้าวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติม ในส่วนของชิ้นที่เข้ามาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากแหล่งผลิตในประเทศสเปน ล่าสุด ขออนุญาตเพิ่มแหล่งผลิตอีก 2 แหล่ง คือจากสเปนอีกแห่งหนึ่ง และฝรั่งเศสอีก 1 แห่ง รวมเป็น 3 แหล่ง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะอนุมัติให้นำเข้าจากแหล่งที่อนุญาตเพิ่มเติมได้

#### แจกอากาศร.ณ.ลิมเลือดคุดตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่มีข่าวว่า ด.ญ.อายุ 12 ปี 3 เดือน เกิดการลิ่มเลือดคุดตันหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่สถานรับเลี้ยงเด็กแห่งชาตินครราชสีมา (รพ.เด็ก) ออกแถลงการณ์เรื่อง ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 12 ปี 3 เดือน มีลิ่มเลือดคุดตันในหลอดเลือดแดงปลอกดำ ลิ้นปี่เนื่องจากผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ 12 ปี 3 เดือน ได้รับการส่งตัวจาก รพ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ด้วยเรื่องไอ เจ็บกลางหน้าอก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม วันต่อมามีอาการโสมมขึ้น แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ตัวเขียวเข้ารับการรักษาที่ รพ.ราชบุรี วันที่ 25 ตุลาคม ได้รับการรักษาโดยการให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง ใหยาปฏิชีวนะ ยาขับปัสสาวะ ต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการหายใจเหนื่อย จึงใส่ท่อหายใจและส่งตัวผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่สถานรับเลี้ยงเด็กฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม สอบถามจากบิดา มารดาพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหลังโง่และคุด สังเกตเห็นตั้งแต่อายุ 9 เดือน แต่ไม่เคยรักษาที่ใดมาก่อน และมีประวัติเป็นบ่อยๆ ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ แต่ไม่เคยพบแพทย์มาก่อน

จากการตรวจร่างกายพบว่า เด็กตัวเล็ก และเตี้ยกว่าเกณฑ์มาก มีหลังคุดโง่งรุนแรง และมีนิ้วมูซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรัง ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายจากความถี่สูงพบว่า การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจตีบไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และการอุดตันของหลอดเลือดแดงปลอกดำ จึงตรวจหัวใจเพิ่มเติมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจพบลิ่มเลือดคุดตันในหลอดเลือดแดงปลอกดำ และพบว่าถุงลมในปอดขยายได้ไม่เต็มที่ และบางบริเวณมีปอดแฟบ

#### แอสตราฯส่งไทยแล้ว35ล.โดส

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด ออกจดหมาย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ ต่อหน้า ๑

เปิดหมึกถึงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนแอสตราว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอสตราว่าทำงานร่วมกับสยามไบโอไซเอนซ์ พันธมิตรด้านการผลิตวัคซีนในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด จนสามารถผลิตวัคซีนได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากเดิมที่ผลิตได้ 580,000 โดส ต่อรอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 700,000 โดสโดยเฉลี่ย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการผลิตวัคซีนในประเทศไทยว่าสามารถผลิตได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพื่อช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้

เมื่อเดือนตุลาคม แอสตราว่าส่งมอบวัคซีนอีก 10.5 ล้านโดส ให้กับประเทศไทย รวมยอดส่งมอบวัคซีนทั้งสิ้น 35.1 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาวัคซีนทั้งหมด 61 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ และจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมตามสัญญาสั่งซื้อฉบับใหม่อีก 60 ล้านโดส ในปี 2565 โดยจะทุกวิถีทาง ทั้งเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ และนำเข้าจากแหล่งผลิตอื่นๆ เพิ่มเติม" นายเจมส์ระบุว่า

นายเจมส์ยืนยันว่า ในเร็ว ๆ นี้ จะส่งมอบวัคซีนแอสตราว่าที่นำเข้ามาจากแหล่งการผลิตวัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปี 2564 ควบคู่ไปกับการผลิตและส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย คาดว่า จะยังผลิตวัคซีนได้เกินกว่าที่วางแผนไว้

### ทั่วโลกคิดโควิดดับทะลุ5.5ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถิติของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ระบุว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกทะลุ 5 ล้านรายแล้ว หลังแพร่ระบาดใหญ่บนาน 19 เดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะยังมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตตามชุมชนในชนบท ขณะที่องค์การอนามัยโลกคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจะสูงกว่าตัวเลขทาง 2-3 เท่า

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 306,608 คนในหนึ่งวัน ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ราว 246.7 ล้านคน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้เสียชีวิตทั่วโลกจาก 4 ล้านราย เป็น 5 ล้านราย ใช้เวลา

110 วัน เมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก 3 ล้านราย เป็น 4 ล้านราย ใช้เวลาไม่ถึง 90 วัน แสดงให้เห็นว่าวัคซีนช่วยทำให้อัตราผู้เสียชีวิตลดลง แต่ความไม่เท่าเทียมในการกระจายวัคซีนยังเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับจนถึงขณะนี้ฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 7,000 ล้านโดส แต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างชาติว่ารายกับชาติยากจนอยู่มาก โดยประเทศที่มีรายได้ต่ำมีประชากรเพียง 3.6% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีน

### คาดมีร.ร.เปิดเรียนออนไลน์เพิ่ม

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ โรงเรียนจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้น เชื่อกันว่ามาตรการป้องกันของ สอ.ซึ่งกำชับให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเข้มข้น และการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เด็กไปเรียนได้ เพราะเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว อาการรุนแรงจากการติดเชื้อจะน้อยลง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ภาพรวมเปิดภาคเรียนที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์ ออนไลน์ และการเรียนรูปแบบอื่นๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด ไม่พบปัญหา อย่างไรก็ตาม การเรียนรูปแบบออนไลน์ต้องเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ และต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด คาดว่าวันที่ 8 และวันที่ 15 พฤศจิกายน จะมีโรงเรียนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เปิดเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

"คาดว่าจะมีโรงเรียนเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หากการแพร่ระบาดกลับมารุนแรง ขอให้แต่ละพื้นที่ดูบริบท และดูสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเพื่อวางแผนรับมือ เพราะต่อไป สพฐ.จะไม่เปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดเหมือนในอดีตแล้ว แต่จะมีแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนรับมือ เช่น หากพบนักเรียนห้องใด ชั้นใดติดเชื้อ ให้ปิดห้องเรียนดังกล่าว 3 วัน เพื่อ

ทำความสะอาด เป็นต้น" นายอัมพรกล่าว ที่โรงเรียนเกิลส์คิงวิทยาลัย อ่วมใหญ่ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกสี ลงพื้นที่ตรวจ ATK ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ช่วยรับ-ส่ง ผู้ประกอบการในโรงอาหาร 120 ราย ผลตรวจสอบไม่พบติดเชื้อ ทั้งนี้ โรงเรียนเกิลส์คิงวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเดียวใน อ่วมใหญ่ ที่สอบแบบผสมออนไลน์และออนไลน์ ขณะที่โรงเรียนส่วนใหญ่ของจังหวัดยังคงสอนแบบออนไลน์

### 'สงขลา'ชาวบ้านติดโควิดถูกกัก

ส่วนสถานการณ์โควิดในจังหวัดต่างๆ จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 401 ราย แม้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีคลัสเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งงานเลี้ยง งานศพ วงน้ำดื่มพัชระท่อม และวงพ่อน ใน อระโศก ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น มีรายงานว่าชาวบ้านหมู่ 3 บ้านหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยพบติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นคลัสเตอร์จากตลาดนัด โดยครอบครัวหนึ่งติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย โดยมีลูกเล็กอีก 4 คน ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน พบเด็กเล็กเริ่มมีอาการป่วย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับตำบลไปแล้วเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับการดูแลตรวจคัดกรอง หรือแนะนำการดูแลระวังการกักตัวแต่อย่างใด ขณะที่ชาวบ้านใช้ชุดตรวจหาเชื้อ ATK ตรวจกันเอง พบมีผลเป็นบวกเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วย กลุ่มญาติจึงอยากให้หน่วยงานเร่งช่วยเหลือด้านการตรวจและรักษา

จนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อใหม่ 198 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย อำเภอที่มีผู้ติดเชื้อสูง อาทิ อ.เมือง 49 ราย อ.ทุ่งสง 36 ราย อ.ท่าศาลา 31 ราย ส่วนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อส่วนใหม่จากชุมชนแออัด ส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ล่าสุด ประกาศปิดอีก 4 ซอย เพื่อสกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจาย

### 'แม่เมาะ'ปิดตลาดนัดทุกแห่ง

จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 322 ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งปิดตลาดนัดทุกแห่ง ใน อ.แม่เมาะ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน นอกจากนี้ ออกคำสั่งอีก 2 ฉบับปิดพื้นที่ หมู่ 5 บ้านบงต้น ต.บงต้น อ.ดอยเต่า 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน และคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองปู-หลายแก้ว ต.บงต้น อ.ดอยเต่า ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม- 11 พฤศจิกายน

จากพิธีณัฐ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 36 ราย โดยมี 2 คลัสเตอร์ใหญ่ คือคลัสเตอร์เรือนจำโครงสร้างเบ้าโคกค้ำม่วง พบกลุ่มเสี่ยงกว่า 500 ราย ปัจจุบันควบคุมได้แล้ว คลัสเตอร์ที่สองคือห้างโกลบอลเฮ้าส์ พบพนักงานและบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ 217 ราย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

### เร่งฉีดครบ100ล้านโดสพ.ย.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวภายหลังร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2564 ว่า นโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศถือเป็นความท้าทายของ สอ. ในการควบคุมป้องกันโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบสาธารณสุขแก่คนในประเทศ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งวันที่ 1 พฤศจิกายน การเปิดประเทศวันแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 2 พันคน ได้รับรายงานว่าผู้ที่เดินทางเข้ามามีความพึงพอใจในขั้นตอนและมาตรการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กำชับให้อธิบดีกรมควบคุมโรค เร่งลดขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ซึ่งหลังจากรัฐบาลจะมีผู้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตสุขภาพ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย จัดทำแผนเผชิญเหตุและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ทุกระดับของการเปิดประเทศ พร้อมทั้งให้เร่งฉีดวัคซีน ตั้งเป้าให้ครบ 100 ล้านโดส ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
วันที่ ๒๒9 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00

**สถานการณ์ทั่วโลก**



**สถานการณ์ในประเทศไทย**

<p style="font-size: 12px;">จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่</p> <p style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: white;">7,574 คน</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">สะสม 1,927,763 คน</p>	<p style="font-size: 12px;">จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่</p> <p style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: white;">78 คน</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">สะสม 19,338 คน (คิดเป็น 1.00%)</p>	<p style="font-size: 12px;">รักษาหาย</p> <p style="font-size: 36px; font-weight: bold; color: white;">8,279 คน</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">รวม รักษาหายหายแล้ว 1,8๐9,981 คน</p>
<p style="font-size: 10px;">ในประเทศ</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">7,564</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">สะสม 1,921,276 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">จากต่างประเทศ</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">10</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">สะสม 6,467 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">การได้รับวัคซีน</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">75,959,492</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">รวม ๙๑,๖๖๖,๙๖๖ โดส</p>
<p style="font-size: 10px;">ฉีดในสถานพยาบาล</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">2,113</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">รวม 276,๖๖6 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">สวนสาธารณะ</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">256</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">รวม 308,443 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">จำนวนฉีด</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">1 วัน: 42,375,815 (+192,083 58.83%)</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">7 วัน: 31,148,๐01 (+395,331 83.24%)</p> <p style="font-size: 12px; color: white;">31 วัน: 2,438,478 (+22,436)</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">ข้อมูลวันที่ 11/11/2022</p>
<p style="font-size: 10px;">ฉีดในห้าง</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">515</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">รวม 74,๖๖3 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">วัด</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">6,793</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">รวม 1,๕3๖,๖๖5 คน</p>	<p style="font-size: 10px;">อัตราการตรวจพบเชื้อ</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: white;">13.93%</p> <p style="font-size: 10px; color: white;">ข้อมูลวันที่ ๑๑/11/2022</p>



การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ	จำนวนคัดกรอง
<ul style="list-style-type: none"> <li>● คำนวณควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)</li> </ul>	9,383,171 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนะ</li> </ul>	716,602 ราย





# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 19,338 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. - 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน (19,244 ราย)
<b>อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ</b>			
• 15 - 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
• 40 - 59 ปี	2.10%	0.02%	0.82%
• 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	6.01%
• อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
<b>มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ</b>	64%	100%	90%

## 1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศเปิดโรงเรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานทุกแห่ง รวมถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสงฆ์ อีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หลังจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายวันในประเทศลดลง
- สาธารณรัฐประชาชนจีน นครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กว่างตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุระหว่าง 3-11 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
- ฮ่องกง รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เกาะหลักของประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 คนแรกของประเทศ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร 215 คน บนเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาจากเมืองไคสต์เจี๊ยง บนเกาะไต้หวันนิวซีแลนด์

## 2. มาตรการในประเทศไทย

- กรุงเทพมหานคร เปิดเรียนวันแรก โดยมีโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ 63 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนทำการเปิดเทอม โดยผู้ปกครองต้องให้นักเรียนทำการสวอบตรวจหาเชื้อ และส่งผลให้ทางโรงเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียน นอกจากนี้ช่วงเวลาการเข้าเรียนของนักเรียนก็ให้เข้าพร้อมเวลา กัน เพื่อลดความแออัด
- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- กรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านที่ได้รับการประเมิน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA แต่ต้องดื่มได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยมีการหุดคูปทำความเข้าใจถึงมาตรการความปลอดภัยกับเจ้าของกิจการ เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ขึ้น จากการตรวจสอบทางร้านพบทำตามระเบียบมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้



## รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

### 3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศมาเลเซียยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 5,700 – 6,400 รายต่อวัน ประเทศกัมพูชาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 100 รายต่อวัน และประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 700 – 1,000 รายต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศรวม 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากประเทศ มาเลเซีย 2 ราย กัมพูชา 16 ราย และเมียนมา 27 ราย รวมทั้งหมด 45 ราย (ร้อยละ 48.4) ซึ่งผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศนั้นผ่านด่านพรมแดนทางบก 15 ราย (ร้อยละ 33.3) และลักลอบผ่านเส้นทางธรรมชาติ 30 ราย (ร้อยละ 66.7) และเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการร้อยละ 35.5 ดังนั้นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อที่ผ่านด่านพรมแดนทางบก หรือลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ซึ่งอาจนำมาสู่การระบาดภายในพื้นที่ได้ จังหวัดดังกล่าวจึงควรลดความเสี่ยงโดยการดำเนินการอย่างบูรณาการ และประสานการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ได้แก่ สาธารณสุข มหาตไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน และสถานประกอบการ เอกชนต่าง ๆ ในการค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การดำเนินการกักกันในสถานกักกันของรัฐตามรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยปอดอักเสบในสถานพยาบาล ตลอดจนความร่วมมือของภาคประชาชนในการสอดส่องผู้เดินทางแปลกหน้าที่เข้ามาภายในชุมชน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการมาตรการทางสาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเร่งดำเนินการจัดสรร กระจาย และฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดในชุมชนต่อไป

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข